

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพ ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล โดยเปลี่ยนจาก นาวาโท กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ เป็น นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง นางสาวมลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗) โดยที่ประชุม เห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน ซึ่ง นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๕)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวมดล้อมในเมืองท่องเที่ยว ซึ่ง นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๖)

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในประเทศไทยอย่างบูรณาการ ซึ่ง นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๐)

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง นายสุชาติ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๖๑)

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง ๕ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติในระเบียบวาระที่ ๕.๗ และ ๕.๖๑ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษเพื่อพิจารณา และมีมติให้ส่งญัตติในระเบียบวาระที่ ๕.๒๕, ๕.๓๖ และ ๕.๕๐ ให้คณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา โดยมีมติให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ ดังกล่าวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน

ก่อนเลิกประชุม ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล โดยเปลี่ยนจาก ว่าที่ร้อยตรี โมฮัมหมัดยาสรี ยูซง และนายนริสสร แสงแก้ว เป็น นายขจิตร์ ชัยนิคม และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๓ นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี



(อาพิชิต์ สุขะนันท์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนัก rayงาน การประชุม และ เลข

กลุ่มงาน รายงาน การประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑

www.parliament.go.th

